

## Lời mở đầu

### Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của làng

Căn cứ vào tộc phả họ Phạm giáp nhất thì làng Phù Oanh được hình thành vào cuối thế kỷ XV. khoảng từ năm 1570 đến 1582 trên (400 năm). Làng Phù Oanh xưa là một trang trại nhỏ gọi là Phù Hoa Trang, Phù Hương. Năm 1930 – 1940 của thế kỷ XX cửa của miệng của người quanh vùng gọi là xóm Thuồng, Trại Thuồng.

Làng Phù Oanh nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ, là mảnh đất có lịch sử phát triển lâu đời. Trước năm 1931 làng có tên chữ là Phù Anh, tên nôm là làng Thuồng thuộc xã Phụng Tường, tổng Cao Cương, phủ Khoái Châu, trấn Sơn Nam Hạ. Từ khi Cách mạng Tháng tám thành công thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà năm 1945, đến đầu năm 1946 xã Đẩu Sơn được thành lập với năm thôn Phụng Tường, Phù Anh, Đào Đặng, Đặng Cầu, Nội Linh.

Năm 1948, do yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, địa giới hành chính được thay đổi cho thuận tiện việc quản lý và triển khai nhiệm vụ. Thôn Xuân Diễm được chuyển về xã Hưng Đạo, thôn Nội Linh về xã Ngô Quyền; còn lại 9 thôn của hai xã Đẩu Sơn và Minh Tân hợp nhất gọi là xã Nhật Tân. Đến năm 1956 lại phân chia lần nữa để phù hợp với yêu cầu mới, lúc này xã Nhật Tân còn lại 6 thôn: An Trạch, Cao Đông, Cao Đoài, Phụng Tường, Linh Hạ, Làng “*Phù Anh*” lúc này được mang tên “*Phù Oanh*”. các thôn Tinh Linh, Đặng Cầu và Đào Đặng hợp thành xã Trung Nghĩa.

Làng Phù Oanh là làng nhỏ nhất trong xã về thổ cư, thổ canh, số hộ khẩu và nhân khẩu. Trong cộng đồng dân cư của làng có nhiều dòng họ cùng chung sống, quần tụ với nhau có tình làng nghĩa xóm như họ Phạm, họ Tạ, họ Lương, họ Lường, họ Lê, họ Trương, họ Trần, họ Nguyễn.

Theo truyền ngôn các cụ để lại các cụ họ Phạm “*Giáp Nhất*” về xây dựng lập ấp đầu tiên trên mảnh đất này, sau đó có thêm các cụ Họ Phạm “*Giáp Nhì*”, “*Giáp Ba*”. Các cụ Giáp Nhì và Giáp Ba trước khi về làng có nguồn gốc thuộc họ Nguyễn đổi sang họ Phạm vì lí do chính trị, trong thời kỳ phong kiến. Ba cụ tổ của ba dòng họ về khai hoang

---

---

lập ấp tại Phù Hoa Trang đã kết nghĩa huynh đệ và cùng mang họ Phạm, sinh sôi các đời sau các cụ đã phân ra làm “Ba” Giáp để phân biệt.

Sau này 5 họ khác về sinh sống tại làng gồm: “*Họ Lê, họ Lương, họ Lường, họ Trương, họ Tạ*”. Năm họ này về sau được sát nhập vào họ Phạm “*Giáp Ba*” được gọi là “*lục tộc*”; đến nay làng chỉ còn tồn tại tám dòng họ trong đó bốn dòng Họ Phạm, Họ Tạ, Họ Lương, Họ Trương, Họ Nguyễn, gần đây một số họ khác mới về sinh sống tại làng.

Tính đến tháng 5 năm 2024 làng có 210 hộ với 697 nhân khẩu.

Làng có vị trí địa lý hết sức thuận lợi cho giao lưu văn hóa và phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa có quốc lộ 38B chạy qua và đường huyện ĐH94; ĐH 95; Đường nối quốc lộ 38B với cao tốc Hà Nội – Thái Bình.

Làng Phù Oanh xưa đã xây dựng được ngôi Đình Làng với 5 gian tiền tế và 03 gian hậu cung bằng gỗ lim, thờ đức thánh QUÝ MINH ĐẠI VƯƠNG; tên thật là **Nguyễn Hiễn Đức**. Ngài là một vị tướng của Vua Hùng thứ 18 “Hùng Duệ Vương” Quốc hiệu “Văn Lang” Ngài có công nhiều lần dẹp tan quân Thục giữ yên bờ cõi, Ngài có công khai khẩn đất hoang và hướng dẫn người dân cấy trồng, đánh bắt thủy sản, xây cơ lập nghiệp trên vùng nước và đồng bằng Sông Hồng. Làng có một ngôi Chùa với ba tòa nguy nga, một đền, một miếu. Năm 1949 – 1950 quân đội Pháp lập vành đai trắng để bảo vệ và đi lại giữa bốt Phố Giác và bốt Chợ Đầu nên làng Phù Oanh bị tàn phá trong đó đình, đền, chùa làng đều bị phá huỷ. Cả làng Phù Oanh lúc bấy giờ không còn một ngôi nhà, không còn một bóng cây, trở thành nơi binh địa.

Sau khi quân Pháp rút khỏi Hưng Yên năm 1952, người Phù Oanh sơ tán ở khắp nơi trở lại xây dựng lại làng; nền Đình làng được xây dựng thành kho hợp tác xã và nhà văn hóa; Đất Chùa được cấp cho một số gia đình xây nhà ở.

Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tục thờ cúng Thành Hoàng làng, tục thờ Phật, thờ Mẫu. Năm 1996, được sự tiến cúng đất của một số hộ được cấp đất trên nền đất chùa cùng sự đồng lòng, góp công, góp của, nhân dân trong làng đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng được ngôi chùa mới, tuy không bằng ngôi chùa cổ song phần nào đã thỏa lòng mong đợi của nhân dân trong làng. Đến năm 2023, nhân dân lại tiếp tục công

đức cùng nhau xây dựng ngôi Đình làng khang trang sạch đẹp. Đây cũng là nơi gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tín ngưỡng của người Việt, tục thờ Thần, thờ Phật của nhân dân cầu cho mưa thuận, gió hòa, người người bình an, gia đình hạnh phúc thỏa được ước nguyện tâm linh của người dân trong làng. Mặt khác để nhớ ơn công lao tổ tiên về sinh cơ, lập nghiệp tại làng, một số dòng họ lớn đã xây dựng nhà thờ họ để thờ cúng tổ tiên và cũng là nơi sinh hoạt văn hoá thờ cúng tổ tiên của từng dòng họ.

Dưới chế độ phong kiến làng chưa có những người học hành đỗ đạt cao song cũng có cụ Mưu họ Phạm “*Giáp Nhì*” làm Trách tổng Cao Cương. Sau cách mạng tháng tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đất nước được tự do, độc lập. Dưới chế độ mới do Đảng và Bác Hồ đem lại, mọi người được học tập, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước ra sức học tập, nhiều người con Làng Phù Oanh sinh sống tại làng hay sinh sống trên mọi miền tổ quốc đều phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia sức học tập, vững bước vào đời xây dựng quê hương đất nước.

Tính đến tháng 8 năm 2024 làng ta đã có: Hai phó giáo sư, hai tiến sỹ, 47 thạc sỹ và tương đương; cùng nhiều Cử nhân, kỹ sư; nhiều người trong làng được đào tạo nghề chất lượng cao như Cao Đẳng, Trung cấp, tiêu biểu như: Phó tiến sỹ sử học Tạ Văn Mai, nguyên Phó bí thư đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường sư phạm Hải Hưng, sau tách tỉnh về trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên; Phó giáo sư, tiến sỹ Kinh tế Phạm Thị Hồng Điệp - Giảng viên cao cấp, Phó trưởng khoa, Chủ nhiệm bộ môn - Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; tiến sỹ Phạm Phương Linh, Phó trưởng khoa Thiết kế đồ họa trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Con em trong làng hiện đang học tập, công tác trên khắp mọi miền của đất nước và ở nước ngoài, một số đã là cán bộ trung, cao cấp trong quân đội và công an nhân dân, một số là giảng viên của một số trường đại học, một số đang công tác trên các lĩnh vực khác của xã hội. Số ở lại quê hương cũng không ngừng phấn đấu vươn lên góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; tô thêm thêm bề dày truyền thống tốt đẹp của Làng.

Làng Phù Oanh có truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp là Làng kháng chiến không lập vùng tề, không một người đi lính cho Pháp hoặc theo giặc phản quốc, hại dân, trong hai Cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc làng hăng hái tham gia đóng góp sức người cùng của cải, vật chất với khẩu hiệu: “*Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người*” Tổng kết hai cuộc kháng chiến và bảo vệ tổ quốc làng đã tiễn đưa 192 người con thân yêu ra trận, đã có 15 người con hy sinh được phong tặng danh hiệu liệt sỹ, 06 thương binh, được Đảng, nhà nước phong tặng 03 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, cùng trên 400 huân huy chương các loại cho các cá nhân và gia đình trong làng.

Với nguồn gốc và truyền thống tốt đẹp của làng, với tiền năng đất đai trù phú, với con người lao động thông minh sáng tạo trong sản xuất, kiên cường dũng cảm trong đấu tranh chống phong kiến đế quốc, chống nghèo nàn lạc hậu. Chi bộ, các đoàn thể và nhân dân làng Phù Oanh cùng nhau đoàn kết thống nhất xây dựng Hương ước, cùng nhau thực hiện triệt để hiệu quả khi Hương ước chính thức được ban hành. Làng Phù Oanh quyết tâm giữ vững danh hiệu “*Khu dân cư văn hoá*”, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng Làng Phù Oanh từng bước trở thành khu dân cư thông minh vào một ngày không xa.

## **NỘI DUNG HƯƠNG ƯỚC**

### **PHẦN THỨ NHẤT**

#### **CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG HƯƠNG ƯỚC LÀNG PHÙ OANH.**

- Căn cứ Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Quyết định số 2686/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP.

- Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 02/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

---

---

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 05/03/2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về triển khai thi hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

- Thực hiện chỉ đạo của BCH Đảng bộ, HĐND, Ủy ban nhân dân xã Nhật Tân về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

Sau khi khảo sát tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của thôn Phù Oanh. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Hương ước, quy ước ban hành năm 2018. Toàn thể cán bộ, Đảng viên, các đoàn thể các tầng lớp nhân dân thôn Phù Oanh đã nhất trí xây dựng Hương ước làng văn hóa gồm các nội dung sau:

## **PHẦN THỨ HAI**

### **ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI LÀNG PHÙ OANH. GIAI ĐOẠN 2020 – 2024**

#### **I/ Tình hình chính trị:**

- Chi bộ Đảng với 30 đảng viên đạt tỷ lệ lãnh đạo 3,9%. Từ năm 2020 đến nay được Ban chấp hành Đảng bộ xã công nhận chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Chính quyền thôn từ năm 2018 đến nay đều được UBND xã Nhật Tân công nhận vững mạnh.

- Các tổ chức Đoàn thể như: MTTQ, Hội CCB, Hội PN, Đoàn TN, Hội ND từ năm 2008 đến nay đều đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

- Các tổ chức quần chúng xã hội như: Hội NCT, Hội CQN luôn được kiện toàn hoạt động có nề nếp.

Kinh tế phát triển khá, từng bước chuyển từ nông nghiệp thuần túy sang sản xuất cây hàng hóa, và chuyển từ lao động nông nghiệp sang công nhân, kinh doanh dịch vụ phát triển, ngành nghề như thợ mộc, thợ xây phát triển mạnh đem lại thu nhập chính cho nhân dân trong làng.

Công tác an ninh trật tự luôn được giữ vững, nhiệm vụ xây dựng quốc phong được đảm bảo, công tác văn hóa xã hội luôn được quan tâm và hoạt động có hiệu quả cao, phong trào rèn luyện thân thể được nở rộ, công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội được duy trì đạt kết quả cao, nhiều hộ nghèo, gia đình người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, hộ khá và giàu ngày một tăng phần đầu không còn hộ nghèo vào năm 2025.

Năm 2019 Phù Oanh vinh dự được Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên đây là những thực tế về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của làng Phù Oanh là một trong cơ sở xây dựng Hương ước của Làng.

## **PHẦN THỨ BA** **HƯƠNG ƯỚC CỦA LÀNG**

### **CHƯƠNG I** **ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.**

Hương ước là văn bản quy định về các quy phạm xã hội bao gồm các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư bàn và quyết định; không trái pháp luật và đạo đức xã hội, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của làng và xây dựng Làng mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, văn minh

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng.**

a/ Mọi công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn của làng, Người con quê hương đang sinh sống, học tập trên mọi miền tổ quốc và nước ngoài khi về làng, luôn sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương có trách nhiệm xây dựng làng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh và chấp hành nghiêm các quy tắc được quy định tại Hương ước của Làng.

b/ Quê hương mong mỗi những người con trong làng sống xa quê hương luôn hướng về cội nguồn, tích cực góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Khuyến khích người con sống xa quê có nguyện vọng tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tại quê hương.

c/ Nam nữ trong làng nằm trong độ tuổi lao động nữ từ 16 đến 55, nam từ 16 đến 60 sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được làng giao. Làng tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, nhân phẩm, tài sản riêng, quyền tự do tín ngưỡng, các quyền lợi khác của mọi công dân trong làng theo pháp luật quy định.

### **CHƯƠNG II.**

---

---

## NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### **Điều 3. Xây dựng gia đình văn hóa.**

a. Các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, thương yêu nhau. Mỗi thành viên phải biết hướng thiện, biết cảm thông và sống vị tha, cư xử đúng với vị trí của mình, có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Giáo dục nề nếp gia phong, dòng họ có ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá, truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ. Tự hoà giải các mâu thuẫn, xích mích trong gia đình, tránh làm liên lụy đến cộng đồng, thôn xóm.

b. Vợ chồng sống chung thủy, hoà thuận, bình đẳng, tôn trọng, thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Có trách nhiệm nuôi dạy con cái và tạo điều kiện cho con cái phát triển cả về mặt thể lực và trí lực, chịu trách nhiệm đối với hành vi của con cái khi con cái chưa đến tuổi thành niên. Cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu "*Gia đình văn hóa*".

c. Con cháu hiếu thảo, kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông, bà. Ông, bà, cha, mẹ sống gương mẫu, chăm lo, dạy bảo con, cháu trở thành người có ích cho xã hội, đoàn kết xóm giềng, tránh xa tệ nạn xã hội, tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, Hương ước của Làng, tham gia các hoạt động hoà giải tương trợ giúp đỡ nhau trong gia đình, làng xóm.

d. Xây dựng kinh tế gia đình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên.

### **Điều 4: Xây dựng Làng văn hoá.**

a. Mọi người trong thôn phải tôn trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, sự quản lý của Ban lãnh đạo thôn. Tham gia sinh hoạt các tổ chức đoàn thể phù hợp với độ tuổi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Người trẻ phải tôn trọng người già, người già nên lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm với người trẻ; mọi người cùng thực hiện kính trên, nhường dưới...

b. Luôn giữ gìn mối quan hệ láng giềng thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát huy truyền thống "*đền ơn, đáp nghĩa*", "*uống nước nhớ nguồn*", "*tương thân, tương ái*", không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những người có hoàn cảnh bị khiếm khuyết về thể chất hoặc tinh thần, người nhiễm HIV/AIDS, người mắc dịch bệnh truyền nhiễm, người gặp

---

---

khó khăn hoạn nạn. Tôn trọng quyền lợi cuộc sống riêng của mỗi gia đình, giải quyết tốt các mâu thuẫn và quyền lợi trong thôn với ý thức xây dựng tình làng nghĩa xóm chân thành, thẳng thắn, tế nhị, trung thực, dân chủ và bình đẳng. Quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

c. Mỗi hộ gia đình thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng thôn Phù Oanh đạt thôn văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu bền vững.

### **Điều 5: Về công tác Chính sách xã hội.**

Làng thường xuyên quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách gồm gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội như người già yếu, cô đơn, cô nhi, quả phụ, người tàn tật, người bất hạnh, người thuộc diện nghèo theo chuẩn của nhà nước bằng vật chất, tinh thần và các việc làm cụ thể. Nhằm nâng cao thu nhập đạt mức sống trung bình trở lên, tiến tới làng không còn hộ nghèo.

### **Điều 6: Thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chăm sóc sức khỏe nhân dân; học tập nâng cao dân trí.**

1. Khuyến khích mỗi cặp vợ, chồng chỉ sinh từ 1 đến 2 con, không sinh con thứ 3. Khoảng cách giữa hai lần sinh nên từ 3 năm đến 5 năm. Độ tuổi sinh đẻ nên từ 22 tuổi đến 35 tuổi. Không được lựa chọn giới tính thai nhi, không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái, tiêm phòng đầy đủ cho bà mẹ, trẻ em. Mỗi cặp vợ, chồng chủ động, tự nguyện áp dụng biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

2. Gia đình có trách nhiệm thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Gia đình tạo điều kiện cho con em được đi học đúng độ tuổi, tham gia các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng; phối hợp với nhà trường, xã hội quản lý, giáo dục trẻ em trước, trong và sau giờ học. Phòng, chống tai nạn thương tích và các hành vi xâm hại trẻ em.

3. Những gia đình, dòng họ nuôi dạy con, cháu chăm ngoan, học giỏi và các cháu học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt thành tích giỏi trở lên thì được biểu dương trong Hội nghị Khai Xuân, trên các phương tiện thông tin đại chúng và được thôn bình xét khen



---

---

thường, ghi vào sổ vàng truyền thống của thôn. Thôn xây dựng Quỹ khuyến học để khen thưởng các cháu học sinh giỏi hằng năm, Quỹ khuyến học kính mong sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài thôn.

4. Các hộ gia đình phải tạo điều kiện cho các thành viên trong gia đình được xem các buổi diễn văn nghệ, diễn đàn; đọc sách báo, nghe đài phát thanh, theo dõi truyền hình; tham gia sinh hoạt văn hoá, thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi của mình để rèn luyện sức khoẻ, tìm hiểu thế giới, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần; Hàng năm vào dịp đầu xuân, Lễ hội Đình làng, Tết Trung thu thôn tổ chức các cuộc vui chơi, giải trí, thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện thực tế, phù hợp với từng lứa tuổi. Đề nghị mỗi cá nhân trong làng cần tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội phù hợp để khám bệnh, chữa bệnh kịp thời khi ốm đau, được hỗ trợ khi gặp rủi ro.

**Điều 7: Thực hiện văn minh trong chúc thọ, việc cưới, việc tang, cải táng, thăm hỏi động viên, và tổ chức lễ hội.**

**a. Chúc thọ:**

Nhân dịp đầu xuân ngày mừng 04 tết Thôn tổ chức khai xuân, mừng thọ các cụ được tuổi tròn như: tuổi Vàng (80, 90, 100 và trên 100); Tuổi Bạc 70; và các Ông, Bà được tuổi 50 trình làng. Khi tổ chức phải đảm bảo không khí vui tươi, đầm ấm mang nặng nghĩa tình quê hương, để các cụ cùng thân nhân các cụ thấy tự hào vì có được sức khỏe và tuổi thọ, đồng thời cũng ngắm lại quãng thời gian các cụ đã trải qua để tiếp tục dạy bảo con cháu hun đúc truyền thống của gia đình, dòng họ và quê hương, để người xa quê, người dân trong làng luôn tự hào mỗi khi nhắc đến nơi mình được sinh ra, tiếp tục phấn đấu rèn luyện tô thêm truyền thống tốt đẹp của Làng; đây cũng là dịp thể hiện lòng tôn kính và hiếu thảo của con cháu đối với người cao tuổi trong gia đình.

Cũng trong nghi lễ này, Thôn tổ chức biểu dương người con của làng đỗ đạt các chức vị, danh hiệu cấp nhà nước đồng thời trao thưởng cho các cháu học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đạt học sinh giỏi trở lên, các cháu đỗ đại học trong năm.

**b. Việc cưới:**

Tổ chức đám cưới phải trang trọng, vui tươi, lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa và hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình, đảm bảo tiết kiệm, tránh

---

---

phô trương hình thức, gây lãng phí, hạn chế cỗ bàn, hạn chế các tục lệ không cần thiết. Khuyến khích tổ chức lễ cưới theo nếp sống mới, tổ chức hình thức cưới tiệc trà, văn nghệ và báo hỷ ngày cưới thay cho tổ chức tiệc mặn tại gia đình. Chấp hành nghiêm luật hôn nhân gia đình, cấm các hành vi, vi phạm khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân gia đình.

**c. Việc tang:**

\* Đối với gia đình, dòng họ: Chỉ được khâm niệm người qua đời khi đã làm giấy khai tử, báo cáo UBND xã, trưởng thôn và các tổ chức liên quan. Gia đình dòng họ tổ chức tốt việc đón tiếp khách đến thăm viếng người qua đời. Kèn trống phục vụ tang lễ không được mở quá lớn, không mở sau 22h, trước 5h sáng. Người qua đời không để trong nhà quá 36 giờ. Trường hợp chết do bệnh dịch lây nhiễm nguy hiểm thì phải tổ chức chôn cất theo quy định của ngành y tế. Tiền vàng dải dọc đường theo phong tục, đi đến đâu cho người đốt luôn tới đó, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nghiêm cấm tuyệt đối việc rải tiền thật. Mộ phần của người mất phải được gắn “Bia mộ” tránh nhầm lẫn.

\* Đối với Ban lãnh đạo và mọi công dân trong Thôn có trách nhiệm:

Thành lập ban lễ tang; Chuẩn bị lời điều; công tác nghi thức, nghi lễ trong đám tang; chuẩn bị trống lệnh, cờ hiệu, thông báo cáo phó tại gia đình và loa truyền thanh của thôn để nhân dân trong thôn được biết, phân công lực lượng Hộ tang tuổi từ 18 đến 65 tuổi để đảm bảo lực lượng giúp gia đình tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ đảm bảo an toàn; bố trí vị trí chôn cất tại nghĩa trang của thôn đảm bảo ngăn nắp, tiết kiệm diện tích,

Với đạo lý “*Nghĩa tử là nghĩa tận*” cùng truyền thống vui, buồn có nhau, là nét đẹp văn hóa tốt đẹp của thôn nên mọi công dân sinh sống trong thôn đều phải có trách nhiệm đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình tang chủ, dự lễ an táng, tiễn đưa người qua đời đến nơi an nghỉ cuối cùng, chấp hành nghiêm sự phân công của Ban tang lễ thực hiện các nhiệm vụ trong lễ tang, coi đây là cái nợ đồng làng không được vắng “*Trừ trường hợp đặc biệt*”.

- Đối với những người con sống xa quê hương, những người không có hộ khẩu thường trú ở địa phương khi qua đời gia đình có nguyện vọng tổ chức tang lễ và an táng, yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà thì thân nhân phải báo cáo với Ban lãnh đạo thôn và xin phép UBND xã, chấp hành đầy đủ các quy định về tang lễ cũng như tập quán của nhân dân trong thôn, được thôn tổ chức nghi lễ như mọi thành viên đang sống trong thôn, gia

---

---

đình tang chủ ủng hộ kinh phí cho địa phương để tu bổ, chăm sóc nghĩa trang với số tiền 10 triệu đồng/ người; (Người qua đời khi còn sống đã có nhiều công lao đóng góp xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển của quê hương, tham gia Chi hội người cao tuổi tại thôn khi qua đời thì được công nhận như thành viên có hộ khẩu tại quê hương, Không phải đóng góp kinh phí 10 triệu).

Khuyến khích các gia đình có người qua đời đưa đi hỏa táng theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành năm 2018. Khi đưa người qua đời đi hỏa táng sau phần Lễ truy điệu, con cháu, dòng họ, dân làng đưa tang đến cổng nghĩa trang, sau mới đưa lên xe đi hỏa táng “Tiễn đưa đoạn đường cuối”, khi về con cháu, dòng họ tiễn đưa hài cốt của người qua đời về nơi an nghỉ cuối cùng; Nếu gia đình tổ chức hỏa táng trước khi truy điệu thì được tổ chức truy điệu và tiễn đưa như thường lệ.

**d. Cải táng và chăm sóc nghĩa trang:**

\* Cải táng: Khi cải táng gia đình phải làm đơn báo cáo trưởng thôn và xin phép UBND xã, chấp hành nghiêm vị trí cải táng của quản trang, xây cất mồ mả

Thôn giao cho Trưởng thôn và Quản trang thực hiện theo quy định chung của UBND xã và quy định.

Khi cải táng xong gia đình cải táng phải lấy hết ván lên, đưa ra khỏi khu vực nghĩa trang. San lấp trả lại mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường và bàn giao lại cho Quản trang.

Đề mộ: Xây mộ tại khu đất cũ, mới phải theo sự chỉ dẫn của ông trưởng thôn và theo hương ước qui định, xây theo hướng bắc nam, kích thước mộ rộng không quá 1.1m, dài không quá 1,76m. cao tính từ mặt ruộng đến đỉnh cao nhất không quá 2.6m ( đối với mộ chụp đá cũng như mộ xây), Mộ cách mộ không quá 0,5m, hàng cách hàng không quá 0,7m, tính từ tường cách tường, cấm mọi hàng vi xây quanh nhận phần mộ, làm mộ giả không có hài cốt ở khu vực đất cũ và mới mọi, vi phạm sẽ bị làng giải tỏa, chi phí giải tỏa do gia đình phải chi trả.

\* Các gia đình người con quê hương, không có hộ khẩu thường trú tại thôn khi mang hài cốt người thân về quê khi hỏa táng, cải táng từ nơi khác về nghĩa trang phải chấp hành các thủ tục như người sinh sống tại thôn ngoài ra gia đình ủng hộ kinh phí cho địa phương là 7 triệu đồng để tu bổ, chăm sóc nghĩa trang; (Hài cốt của người khi còn sống có

---

---

*nhieu công lao đóng góp xây dựng các công trình văn hóa, phúc lợi, cống hiến công sức, chí tuệ cho sự phát triển của quê hương, tham gia Chi hội người cao tuổi tại thôn khi qua đời thì được công nhận như thành viên có hộ khẩu tại quê hương, Không phải đóng góp kinh phí 7 triệu).*

\* Chăm sóc nghĩa trang: Để đảm bảo mồ mả cấm không được chôn thả trâu, bò, gà, vịt, cuốc xới quanh mồ mả để trồng hoa màu tại khu vực nghĩa trang.

Cấm mọi hành vi xâm phạm khác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, trong và ngoài cổng làm ảnh hưởng đến việc đi lại thăm viếng nghĩa trang, xâm phạm bất hợp pháp các phần mộ.

Hiện nay cỏ dại mọc nhiều nên việc chăm sóc nghĩa trang hết sức khó khăn và tốn kém vậy từ năm 2025 Thôn thu mỗi hộ gia đình có hộ khẩu tại thôn có phần mộ người thân an táng tại nghĩa trang phải đóng góp 30 nghìn đồng/ hộ để dọn cỏ và vệ sinh chăm sóc nghĩa trang “*Kinh phí này được theo dõi riêng không được chi cho việc khác*”.

#### e. **Lễ hội:**

Lễ hội là sinh hoạt văn hoá tinh thần thể hiện tập quán, truyền thống tốt đẹp của nhân dân. Khi mở lễ hội phải được sự đồng ý, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hằng năm làng tổ chức Lễ hội Đình làng vào 02 ngày mùng 10 và 11 tháng 03 âm lịch; Tổ chức nghi lễ giỗ Thành Hoàng Làng vào ngày ..... . Tại chùa tổ chức các canh lễ theo Hội phật giáo quy định, các canh lễ trong năm phải được đăng ký với Ban tôn giáo vào đầu năm, mỗi khi tổ chức phải báo cáo Ban tôn giáo nhất trí và chỉ đạo.

Mọi người trong thôn và người xa quê đều có tinh thần trách nhiệm cao về tham gia lễ hội. Khi tổ chức lễ hội phải thực hành tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến sản xuất, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không được lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài những nghi lễ và lễ hội vào các ngày trên, các gia đình, con cháu đi xa về gần dâng hương tại Đình Làng và Chùa, các nghi lễ dâng cúng theo truyền thống của làng và nghi thức tín ngưỡng không phô trương ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của làng, không truyền bá đạo giáo trái phép, không mê tín dị đoan.

---

---

Vào các ngày lễ, tết của quê hương dân tộc, các gia đình trong thôn phải tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Treo cờ Đảng, Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường thôn, treo cờ tại các hộ gia đình. Trang trí nhà văn hóa theo sự hướng dẫn của cấp trên.

**Điều 8. Công tác quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.**

a. Nghiêm cấm tàng trữ, mua bán sử dụng các chất ma túy, vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, xung điện, kích điện để đánh cá. và cấm đánh bài bạc, chứa bạc, ghi đề, đánh đề dưới mọi hình thức. Khi phát hiện kẻ gian, những người có dấu hiệu, hành vi, vi phạm pháp luật phải báo ngay cho Trưởng thôn hoặc Công an xã.

b. Tổ tự quản của thôn làm tốt công tác tuyên truyền, theo dõi phát hiện sớm những nguy cơ mất an ninh trật tự báo ngay cho trưởng thôn hoặc Tổ an ninh và Công an xã, phát huy tối đa hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

c. Cấm mọi tổ chức, cá nhân có các hành vi làm hư hại công trình công cộng, nhà nước, an ninh quốc gia trên địa bàn như: Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hoá - khu thể thao, di tích lịch sử, văn hóa, đường dây tải điện, nguồn nước sinh hoạt, ao hồ được bảo tồn, cây xanh, đèn chiếu sáng...; không lấn chiếm, xâm lấn hành lang bảo vệ các công trình. Mọi người có ý thức bảo vệ tài sản của mình và của người khác.

d. Mọi tranh chấp về quyền lợi, mâu thuẫn cá nhân phải được hoà giải ngay từ dòng họ, tổ tự quản và ở thôn. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân phải gửi đến Ủy ban nhân dân xã, có xác nhận và biên bản hòa giải của thôn, không được gửi vượt cấp khi cấp cơ sở chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa xong trong thời hạn luật định; không lôi kéo để khiếu kiện vượt cấp, đông người; Thực hiện nghiêm luật Khiếu nại, Tố cáo.

e. Mọi người trong thôn luôn nêu cao ý thức tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

g. Chấp hành nghiêm luật đất đai hiện hành và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi; xây dựng bến

---

---

bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông về đảm bảo hành lang giao thông, thủy lợi, xây dựng công trình làm biến dạng đất nông nghiệp.

**Điều 9. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tự quản, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.**

a. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; thực hiện dân chủ ở cơ sở

Xây dựng các biện pháp, phương thức thích hợp giúp Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của Nhân dân; động viên và tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ công dân. Vận động Nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương; Tham gia các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản do cơ quan, tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân...

Tích cực tham gia góp ý cho Đảng, Chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện quyền điều hành, phục vụ nhân dân khi được trưng cầu tham gia; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chính quyền, đoàn thể, Ban lãnh đạo thôn, các hoạt động chuyên đề của địa phương.

b. Tích cực xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức tự quản, các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

c. Tham gia công tác hòa giải ở cơ sở khi được mời, các hòa giải viên hoạt động theo quy định của pháp luật; khuyến khích giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ ngay từ gia đình, các bên nghiêm chỉnh, tự giác thực hiện kết quả hòa giải thành công.

d. Nghiêm túc thực hiện xây dựng các loại quỹ để duy trì đời sống xã hội tích cực khi được nhân dân đồng tình thông qua, vận động Nhân dân tham gia đóng góp các loại quỹ, các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật. Việc quản lý, sử dụng quỹ, các khoản thu của thôn phải được công khai theo quy định.

**Điều 10. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư thông minh.**

a. *Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân:*

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống là quyền và trách nhiệm của mỗi người. Mọi người trong thôn có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau vay vốn giải quyết việc làm, truyền đạt kinh nghiệm tăng năng suất và chất lượng trong sản xuất và kinh doanh.

Tổ chức tốt cuộc vận động toàn dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả, đúng mục đích; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi. Tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các giống cây, con có năng suất cao theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo công ăn việc làm để tăng thêm thu nhập cho người dân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ gia đình, cá nhân phải gắn với việc bảo vệ sản xuất kinh doanh và không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người khác. Khuyến khích cạnh tranh lành mạnh. Khuyến khích việc thành lập, tham gia các Hợp tác xã, Tổ hợp tác để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Nghiêm cấm việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng các loại hàng cấm, hàng lậu, hàng giả theo quy định của pháp luật.

***b. Về xây dựng nông thôn mới, khu dân cư thông minh:***

\* Mọi người có trách nhiệm tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn; vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, đóng góp tiền, vật chất, công lao động xây dựng bồn trồng cây xanh, cây cảnh, xây dựng khu vui chơi, đầu tư trang thiết bị điều hành khu dân cư thông minh, nâng cấp phục dựng các di tích, công trình văn hóa tín ngưỡng và các công trình phúc lợi khác trên địa bàn... Các khoản đóng góp xây dựng các công trình công cộng, xây dựng cơ sở vật chất chung của thôn phải được bàn bạc thống nhất trong thôn thông qua cuộc họp của toàn thể nhân dân và được 2/3 đại diện hộ gia đình, cá nhân nhất trí, thì các hộ gia đình, cá nhân phải nghiêm túc tuân thủ, đóng góp kịp thời, không được cản trở việc thực hiện làm ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng công trình hoặc chương trình chung.

\* Biểu dương khen thưởng kịp thời tại các cuộc họp thôn và trên hệ thống truyền thanh các cá nhân, hộ gia đình tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, vật chất, công lao động xây dựng công trình, phần việc nêu trên.

\* Khuyến khích các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm... để phát triển kinh tế, nhưng phải xa khu dân cư, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các hộ chăn nuôi bắt buộc thực hiện tiêm phòng đối với đàn vật nuôi, để đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với đàn vật nuôi của gia đình cũng như tránh phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng. Bắt buộc tiêm phòng đối với đàn gia súc.

---

---

**Điều 11: Đảm bảo vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan khu dân cư.**

Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các tổ tự quản tuyên truyền vận động thực hiện việc bảo vệ, duy trì, giữ gìn đường làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn hành lang giao thông; xây dựng các tuyến đường tự quản. Bảo vệ không gian, kiến trúc, cảnh quan thôn xóm: Không đổ nước thải ra đường, việc xả nước thải, chất thải, không làm ảnh hưởng đến hộ gia đình khác và môi trường xung quanh; không làm lều quán trên vỉa hè, lề đường, không buộc, chằng thả gia súc, gia cầm ở các tuyến đường quốc lộ, đường liên xã, liên thôn và các đường trục thôn để an toàn cho người tham gia giao thông. Mỗi hộ gia đình và người dân có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ và cảnh quan môi trường chung. Không vứt các xác động vật chết, rác thải, chai lọ, gói thuốc diệt cỏ, sâu bệnh xuống ao, hồ, sông, máng. Thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, đóng nộp các khoản phí môi trường theo quy định.

Các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm chấp hành nghiêm quy định bảo vệ môi trường được quy định tại mục 3 điểm B điều 10 hương ước này.

Gia súc, gia cầm chết phải được cán bộ thú y giám định, cá nhân không tự ý giết mổ, mua bán các loại thịt gia súc gia cầm bị chết hoặc nghi có dịch để tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

### **CHƯƠNG III**

#### **KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

**Điều 12. Khen thưởng.**

Các hình thức động viên khen thưởng, vinh danh của làng, biểu dương trên hệ thống truyền thanh, hội nghị, ghi danh sổ vàng truyền thống, lưu danh đình làng, ghi danh công lao bằng bia đá...

**Điều 13. Kỷ luật.**

Không xử phạt bằng hình thức hành chính, cô lập, mà chỉ cảnh cáo tại khu dân cư, không bình xét gia đình văn hóa, không được tham gia các phần nghi lễ quan trọng mang tính phong tục của làng, bắt buộc thực hiện quy ước, nếu vi phạm đến mức xử phạt hành chính trở lên thì đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết theo luật định.

---

---

### **CHƯƠNG IV**



---

---

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### **Điều 14. Tổ chức thực hiện**

Việc thông qua, biểu quyết thống nhất Hương ước theo nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Lập hồ sơ đề nghị UBND xã ra quyết định công nhận Hương ước.

Địa phương tổ chức ban hành hương ước bằng hình thức in ấn thành văn bản gửi đến các dòng họ, tổ tự quản, niêm yết bằng mã (QR) tại các nhà văn hóa, các nhà thờ họ, trên hệ thống truyền thanh và các nhóm hội của làng, trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook.

Hằng năm vào ngày khai xuân mừng 04 tết Thôn tổ chức đánh giá rà soát và điều chỉnh bổ sung Hương ước đảm bảo kịp thời với sự phát triển, thay đổi của địa phương, các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

### **Điều 15. Điều khoản thi hành.**

4. Bản Hương ước Làng Văn Hóa Phù Oanh gồm 4 Chương, 15 Điều được hội nghị toàn thể Nhân dân và các tổ chức, đoàn thể trong thôn Phù Oanh nhất trí thông qua, có giá trị thi hành kể từ ngày UBND xã Nhật Tân ra quyết định công nhận.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế Hương ước theo quy định thì toàn thể Nhân dân trong làng quyết định và được UBND xã công nhận.

Bản Hương ước của làng được xây dựng vào tháng 9 năm 2024, được cấp uỷ, chi bộ, các đoàn thể, các dòng họ, cùng các tầng lớp nhân dân trong Làng thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung và nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nhật Tân phê duyệt chuẩn y, Hương ước mới có hiệu lực sẽ thay thế Hương ước cũ.

**BAN SOẠN THẢO VÀ BAN CHỈ ĐẠO**

*(Ký ghi rõ họ, tên)*

**ĐẢNG ỦY PHỤ TRÁCH**

**BAN CT MẶT TRẬN**

**BT CHI BỘ/ TRƯỞNG THÔN**

**Trưởng ban soạn thảo**

**Phạm Đình Bang**

CHI HỘI PHỤ NỮ

CHI HỘI NÔNG DÂN

CHI ĐOÀN THANH NIÊN

CHI HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

CHI HỘI CCB

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

TỔ TRƯỞNG AN NINH CS

ỦY VIÊN BAN SOẠN THẢO

ỦY VIÊN BAN SOẠN THẢO